

เกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระดับ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดิม)	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใหม่)	
	สำหรับนักศึกษาและบุคลากร	สำหรับนักศึกษา	สำหรับบุคลากร (เหมือนปี 2562)
1	ผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นใหม่ สามารถวัดผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน/ผู้ใช้บริการ และหน่วยงาน ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ชัดเจน และเข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ	ผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นใหม่ สามารถวัดผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน/ผู้ใช้บริการ และหน่วยงาน ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ชัดเจน <b>ที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย</b> หรือได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ	ผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นใหม่ สามารถวัดผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน/ผู้ใช้บริการ และหน่วยงาน ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ชัดเจน และเข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
2	เป็นผลงาน การปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่ในหน่วยงาน ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มใหม่ที่ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อนในหน่วยงาน สามารถวัดผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน/ผู้ใช้บริการ และหน่วยงาน ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่ชัดเจน และเข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ	เป็นผลงาน การปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่ในหน่วยงาน ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มใหม่ที่ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อนในหน่วยงาน สามารถวัดผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน/ผู้ใช้บริการ และหน่วยงาน ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ชัดเจน <b>ที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยใช้เกณฑ์นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย</b> หรือได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ	เป็นผลงาน การปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่ในหน่วยงาน ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มใหม่ที่ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อนในหน่วยงาน สามารถวัดผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน/ผู้ใช้บริการ และหน่วยงาน ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่ชัดเจน และเข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

ระดับ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดิม)	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใหม่)	
	สำหรับนักศึกษาและบุคลากร	สำหรับนักศึกษา	สำหรับบุคลากร (เหมือนปี 2562)
3	เป็นผลงาน การปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการ ที่มีอยู่แล้วในหน่วยงาน แต่นำมาปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดเป็นส่วนใหญ่ (> ร้อยละ 75) และสามารถวัดผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน/ผู้ให้บริการ และหน่วยงาน ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ชัดเจน และเข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ	เป็นผลงาน การปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการ ที่มีอยู่แล้วในหน่วยงาน แต่นำมาปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดเป็นส่วนใหญ่ (> ร้อยละ 75) และสามารถวัดผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน/ผู้ให้บริการ และหน่วยงาน ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ชัดเจน <b>ที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยใช้เกณฑ์นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย</b> หรือได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ	เป็นผลงาน การปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการ ที่มีอยู่แล้วในหน่วยงาน แต่นำมาปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดเป็นส่วนใหญ่ (> ร้อยละ 75) และสามารถวัดผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน/ผู้ให้บริการ และหน่วยงาน ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ชัดเจน และเข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

#### หมายเหตุ

การรายงานผลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ให้หน่วยงานนำผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ระดับ 1 หรือ 2 หรือ 3 รายงานผลดังนี้

- การใช้ประโยชน์ หมายถึง ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ถูกลำนำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
- ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัล ต้องเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
- ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ จะต้องผ่านการพิจารณาและอยู่ในฐานข้อมูลของหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย